



Chụp vú cho phụ nữ khuyết tật


Chúng tôi cung cấp dịch vụ chụp vú miễn phí cho phụ nữ* từ 40 tuổi trở lên, và không nhận thấy bất kỳ thay đổi nào ở ngực của họ. Chụp vú có hiệu quả nhất đối với phụ nữ ở độ tuổi 50 đến 74. Chụp vú là việc kiểm tra sức khỏe định kỳ quan trọng và hầu hết phụ nữ từ 50 đến 74 tuổi nên chụp vú hai năm một lần.


Hỗ trợ dành cho phụ nữ khuyết tật

Nhân viên của chúng tôi được đào tạo để cung cấp dịch vụ chăm sóc cho phụ nữ khuyết tật. Chúng tôi cung cấp nhiều hỗ trợ dành cho phụ nữ khuyết tật, chẳng hạn như:


 **quyền sử dụng xe lăn** tại hầu hết các địa điểm dịch vụ, bao gồm cả xe chụp di động

 **khu vực đậu xe** và thả khách dành cho người khuyết tật


 **tiếp cận với Ngôn ngữ Ký hiệu Úc (AUSLAN)** và thông dịch viên cho các ngôn ngữ


 **thông tin dễ đọc** về chụp vú


Tại cuộc hẹn chụp vú của quý vị:

 quý vị có thể mang theo **người hỗ trợ**

 **động vật hỗ trợ** và phục vụ đều được hoan nghênh

 chúng tôi có thể sửa đổi quy trình chụp vú để **phù hợp nhất với khả năng đi lại của quý vị**

 chúng tôi có thể cung cấp **thời gian hẹn dài hơn**

 quý vị có thể yêu cầu **tạm dừng hoặc dừng hẳn bất cứ lúc nào** trong khi chụp vú

Nếu quý vị có người hỗ trợ hoặc người giám hộ hợp pháp, chúng tôi có thể làm việc với họ trước và trong cuộc hẹn để quý vị cảm thấy thoải mái.

Đi chụp vú

Để xem một đoạn video ngắn (2.58) về những gì xảy ra trước, trong và sau khi chụp vú, hãy quét mã QR hoặc truy cập www.breastscreen.qld.gov.au/having-a-breast-screen.



*và những người đa dạng về giới tính đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện, như được nêu chi tiết tại: breastscreen.qld.gov.au/should-i-screen/who-can-have-a-breast-screen



Nếu quý vị sử dụng xe lăn hoặc thiết bị hỗ trợ di chuyển

Nếu quý vị sử dụng xe lăn hoặc thiết bị hỗ trợ di chuyển, quý vị có thể được kiểm tra vú trong khi ngồi. Điều quan trọng là quý vị có thể nâng cao đầu và giữ hai tay ra xa ngực.

Xe lăn của quý vị cần có chỗ để tay có thể tháo rời. Một số Dịch vụ có thể có xe lăn như thế này mà quý vị có thể sử dụng. Hãy trao đổi với chúng tôi về vấn đề này khi đặt lịch hẹn.

Quý vị sẽ cần có khả năng **đứng để chuyển** sang xe lăn tiêu chuẩn.

Nếu quý vị có nhu cầu hỗ trợ về đi lại hoặc di chuyển, vui lòng cho chúng tôi biết khi đặt lịch hẹn:



nếu quý vị sử dụng thiết bị hỗ trợ di chuyển, chẳng hạn như khung đi bộ, gậy đi bộ, gậy hoặc thiết bị hỗ trợ khác



nếu quý vị có sử dụng xe lăn, dù đó là loại xe lăn đặc biệt hay có thể tháo rời tay ghế

Đồng ý

Vào ngày chụp vú, nhân viên của BreastScreen Queensland phải nhận được và chứng kiến sự đồng ý bằng văn bản. Để có giá trị, sự đồng ý phải được đưa ra bởi một người lớn có năng lực hoặc người được ủy quyền hợp pháp để ra quyết định. Người chăm sóc được trả lương không thể ký giấy đồng ý thay mặt quý vị.

Nếu quý vị không biết chắc liệu mình có thể chụp vú hay không

Hầu hết phụ nữ khuyết tật đều có thể được chụp vú. Tuy nhiên, một số tình trạng sức khỏe có thể khiến việc chụp vú không thể thực hiện được. Quý vị có thể nói chuyện với y tá lâm sàng của chúng tôi hoặc bác sĩ của quý vị để quyết định xem việc chụp vú có phù hợp với quý vị hay không.

Làm thế nào để đặt lịch hẹn?

Để đặt lịch hẹn, hãy gọi cho chúng tôi theo số 13 20 50. Quý vị cũng có thể thảo luận về bất kỳ hỗ trợ nào quý vị cần và tìm địa điểm chụp vú nào phù hợp nhất với quý vị.

Gọi 1314 50 để có thông dịch viên cho các ngôn ngữ.

Nếu quý vị bị điếc và sử dụng tiếng Anh, bị lãng tai hoặc gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói, hãy liên lạc với Dịch vụ Tiếp âm Quốc gia (NRS) tại www.accesshub.gov.au hoặc sử dụng các số điện thoại dưới đây. Sau đó, Nhân viên Tiếp âm của NRS sẽ giúp quý vị liên lạc với chúng tôi theo số **13 20 50**.

Người sử dụng TTY:
Điện thoại 13 36 77

Tiếp âm qua SMS:
SMS 0423 677 767

Tiếp âm bằng giọng nói:
Điện thoại 1300 555 727

Cách chúng tôi quảng bá việc chụp vú trong cộng đồng

Hãy liên hệ với Dịch vụ địa phương của quý vị bằng cách gọi số 13 20 50 để tìm hiểu thêm về việc đặt chỗ theo nhóm, các buổi giáo dục miễn phí, trưng bày tại các sự kiện hoặc triển lãm và các nguồn thông tin của BreastScreen Queensland.

Ý kiến phản hồi

Chúng tôi hoan nghênh ý kiến phản hồi của quý vị về tính tiện lợi cho người khuyết tật ở BreastScreen Queensland. Vui lòng cho chúng tôi biết những gì chúng tôi đang làm tốt và những gì chúng tôi có thể cải thiện bằng cách gửi email đến: cssb@health.qld.gov.au



Để biết thêm thông tin, hãy truy cập breastscreen.qld.gov.au hoặc gọi số **13 20 50**



Gọi **13 14 50** để có thông dịch viên



Queensland
Government